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Á fundinum var eftirfarandi lagt fram varðandi þá liði dagskrár sem getið er í sviga: 

(1) Fundargerð síðasta fundar. 

(2) Umræða um stefnumál 

(3) Önnur mál 

  

1. Fundargerð 

Lögð var fram fundargerð síðasta fundar (144. fundar).  Engar athugasemdir frá fundarmönnum 

við fundargerðina.  

2. Umræða um stefnumál 

 

Lagt var fram að nýju punktar sem ÖE lagði fyrir stjórn á síðasta ári. ÖE fylgdi umræðum úr 

hlaði. 
1. Er forsenda til lagabreytinga?:  

2. Er ástæða til endurskoðunar á greiðsluþátttöku úrgangshafa? Gera t.d. mun á atriðum þar sem ná 
skal 100% árangri(spilliefni/hjólbarðar) eða ákveðnum markmiðum sbr. umbúðir:  

3. Endurskoða stefnu um beina aðkomu ÚS að ráðstöfunaraðilum. 

4. Á að endurskoða skilgreiningar á ráðstöfun?  
5. Er ástæða til að gefa innlendum ráðstöfunarleiðum meiri forgang?  

6. Hvað er í húfi ef árangursmarkmiðum er ekki náð:  

7. Hvernig bregðast aðildarlönd EB við hruni endurvinnslumarkaða?   
8. Allar fyrri ákvarðanir um álagningu á greiðslu til þjónustuaðila stokkaðar upp og ákvarðaðar upp á 

nýtt og ákvarðaðar  á gegnsæan hátt (forsendur óþekktar):  

9. Samskipti sjóðsins og sveitarfélaga aukin (t.d. hvernig á að nálgast umbúðir í heimilisúrgangi).    

 

Framkvæmdastjóra falið að kanna hvort og þá hvernig hægt værið að bjóða út verkþætti 

til að finna betur út viðmiðunargjald ÚS til þjónustuaðila.  

 

 3. Önnur mál 

Stjórn ræddi hvernig tilkynna beri gjaldabreytingar til fyrirtækja er gera upp úrvinnslugjald hjá 

RSK.  

 

Fundi slitið 14:00  

Dreifing: stjórn Úrvinnslusjóðs og á vefsíðu Úrvinnslusjóðs 


